

บทบรรณาธิการ

ด้วยบรรณาธิการได้รับจดหมายจาก อนุสาขาทันตแพทยศาสตร์ของสมาคมพฤตมาวิทยา และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย อันเป็นถ้อยแถลงจากการจัดสัมมนาทางวิชาการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ หลังจากได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแล้ว จึงได้ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในส่วนของจดหมายถึงบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วย ถ้อยแถลงฉบับที่ 1 เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด และถ้อยแถลงฉบับที่ 2 เรื่อง แนวทางการประเมินก่อนให้การดูแลทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับยาที่มีผลต่อการหยุดไหลของเลือด สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับ ประกอบด้วย บทความวิจัยค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และบทความวิจัยที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่สามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได้ นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการของสมาคมพฤตมาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2566 ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์การทบทวนบทความของวารสารพฤตมาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การใช้จ่ายของผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การประเมินค่าคะแนนต่างๆ การจัดการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และเครื่องมือช่วยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในที่พักของผู้สูงอายุ ฉะนั้น วารสารพฤตมาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ประจำปี 2566 นี้ จึงมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพในทุกสาขา

อนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป วารสารพฤตมาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ปรับการตีพิมพ์เล่มวารสารเป็นสองฉบับต่อปี ทั้งนี้ไม่ได้มีผลต่อระยะเวลาการเผยแพร่บทความวิชาการแต่อย่างใด บทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ และผ่านการกลั่นกรองความถูกต้องในการจัดรูปแบบแล้ว จะได้รับการเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถอ้างอิงบทความดังกล่าวได้ตามรูปแบบสากล

ในท้ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความกรุณาทบทวนบทความในปี 2566 และขอขอบคุณกองบรรณาธิการที่ร่วมการจัดทำวารสารให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเวลาที่กำหนด



ศ.ดร.ศจี สัตยุตม์
บรรณาธิการ